

Phát huy nguồn lực phụ nữ cao tuổi

Hiện tại Thái Bình có khoảng 32.000 người cao tuổi, trong đó phụ nữ chiếm trên 50%. Theo quan niệm thông thường, phụ nữ khi đã hết tuổi lao động chỉ nên ở nhà nghỉ ngơi hoặc phụ giúp con cháu việc gia đình. Tuy nhiên, đây lại là một lực lượng lớn mà hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp cần ưu tiên thu hút và tập dụng trong các hoạt động xã hội.

Người dân phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về một người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi, mắc bệnh ung thư vú nhưng ngày ngày vẫn kiên trì đi làm công tác vận động quần chúng. Đó là bà Đỗ Thị Thanh Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 24, phường Lê Hồng Phong. Bà Hương tâm sự: Khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú năm 2013, tinh thần tôi suy sụp rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình xạ trị, được sự động viên, giúp đỡ từ gia đình và các chị em, tôi vẫn tiếp tục tham gia công tác hội. Từ những buổi giao lưu, sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ công tác hội mà các chị em năng đi lại, tâm sự, đỡ đần nhau trong cuộc sống. Tinh thần tôi cũng phần chần chừ, sống vui vẻ, lạc quan hơn. Hiện bà Hương đang là một trong những thành viên cốt cán của tổ dân vận tuyên truyền thực hiện trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường của Hội LHPN phường Lê Hồng Phong.



Thành viên tổ dân vận tuyên truyền thực hiện trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) đều là hội viên phụ nữ cao tuổi.

Chị Vũ Anh Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Hồng Phong cho biết: Tổ dân vận tuyên truyền thực hiện trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường của Hội LHPN phường hiện có 10 thành viên, đều là hội viên phụ nữ cao tuổi. Bất kể trời nắng hay mưa, mỗi tuần, các thành viên đều dẫn tự giác đi tuần tra xung quanh địa bàn, nếu gặp người đi khuất kiện, tụ tập đông người không đúng quy định thì các bà nhỏ nhẹ khuyên bảo, thấy nhà nào vi phạm hành lang an toàn giao thông thì ôn tồn nhắc nhở, thực hiện đoàn kết các gia đình trong

khai nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hay tập huấn, truyền thông kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm... thì lực lượng tham gia chủ yếu là hội viên cao tuổi. Từ những kiến thức thu nhận được, các bà, các mẹ về nhà tiếp tục phổ biến, tuyên truyền lại cho con cháu. Nhiều trường hợp từ những buổi giao lưu, sinh hoạt mà các mẫu thuẫn, xích mích trong gia đình hay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được cải thiện.

Trong số 344.795 hội viên phụ nữ toàn tỉnh thì hội viên phụ nữ cao tuổi có 85.956 người, chiếm gần 25%. Những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo hội LHPN các cấp đổi mới nội dung, tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt hội: thành lập mới các mô hình thu hút phụ nữ cao tuổi, câu lạc bộ tâm năng dưỡng sinh, câu lạc bộ thái cực trường sinh đạo, câu lạc bộ thơ ca; tổ chức mừng thọ, thăm hỏi, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Để phát huy hiệu quả nguồn lực phụ nữ cao tuổi, các cấp hội phụ nữ cần có những chương trình, kế hoạch phù hợp, không thu hút ở ạt theo phong trào mà nên có sự phân bổ và chọn lọc, tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ hội là những người có năng lực, trình độ, nói được, làm được để hội viên tin tưởng, làm theo. Quan tâm thu hút lực lượng phụ nữ cao tuổi là cán bộ, công chức, viên chức về hưu, đây là đội ngũ có trình độ học vấn cao, tư tưởng chính trị vững vàng, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác, có thể làm công tác tham mưu, giúp việc trong xây dựng chương trình, hoạt động hội.

THUY DUNG



Hội viên phụ nữ cao tuổi tổ 24, phường Lê Hồng Phong gặt lúa giúp gia đình mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

TRƯỜNG THCS AN NINH Vươn lên dạy tốt, học tốt

Nếu như cách đây 5 năm, nhiều người dân ở An Ninh (Tiền Hải) không muốn cho con học tại trường THCS của xã bởi chất lượng giáo dục thấp, luôn đứng tốp cuối của huyện thì hiện nay Trường THCS An Ninh đã bứt phá mạnh mẽ, hai năm học liên tiếp gần đây dẫn đầu toàn huyện.

Cô giáo Vũ Thị Mai, Hiệu trưởng Trường THCS An Ninh cho biết: Những năm trước, sau khi tốt nghiệp tiểu học, chỉ có khoảng một nửa số học sinh của trường tiểu học trong xã đăng ký học tại trường THCS. Chia sẻ về nguyên nhân của tình trạng trên, cô giáo Mai cho biết thêm: Cách đây 5 năm, khi tôi mới về nhận công tác tại Trường THCS An Ninh, chất lượng giáo dục của Trường luôn đứng ở tốp cuối

của huyện, cả trường không có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thi thoảng nhà trường còn phải giải quyết một số trường hợp học sinh đánh nhau... nên phụ huynh trong xã gần như không còn tin tưởng vào công tác giáo dục của Trường. Trước tình hình đó, tôi luôn trăn trở làm thế nào để vực dậy công tác giáo dục của Trường để thu hút học sinh trong xã vào học. Xác định, để nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, đức cho hết phải giáo dục đạo đức cho học sinh, tôi cùng Ban Giám hiệu thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh và công tác thi đua, khen thưởng. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên tổng phụ trách Liên đội là những người được giao trách nhiệm nặng nề nhất. Để đưa

Đã trở thành truyền thống, khi cánh đồng trải dài một màu vàng và thơm mùi lúa chín thì cũng là lúc nhân dân xã Vũ Tây (Kiến Xương) mở hội Lại Trì. Lễ hội gắn liền tên tuổi vị thần sư Dương Không Lộ thờ ở chùa Keo được tổ chức với nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Lễ hội Lại Trì được tổ chức từ ngày 11 - 13/9 âm lịch hàng năm (cùng với ngày mở hội chùa Keo), trong quần thể: đình, đền, chùa Lại Trì, nơi thờ thần sư Dương Không Lộ và phụ mẫu của Quốc sư.

Những cụ già trong làng vẫn truyền kể cho con cháu nghe về lịch sử của đại sư Không Lộ. Ngày ấy, Lại Trì (nay là xã Vũ Tây) còn là rốn của biển. Thuở nhỏ, đại sư Không Lộ từng ở đây đến năm 29 tuổi, ông xuống tóc xuất gia đầu Phật. Ông là một vị cao tăng đứng đầu phái thiền Quang Bích, giỏi phép thuật, có công dâng kế trị thủy, quai đê, chữa bệnh cho vua Lý Thái Tông nên được vua phong làm Quốc sư. Ông mất ngày 3/6 năm Hội Phong thứ 3 (1094). Sau khi Quốc sư viên tịch, nhân dân Vũ Tây đã lập đình tôn ông là Phúc Thần. Đình Lại Trì xưa là một trong những ngôi đình lớn của huyện Kiến Xương gồm cả đại đình, am tử, sông Rông, bến Ngự, nơi nào cũng có đài các nguy nga. Chùa Lại Trì có cảnh trí rất đẹp và tinh mịch; đặc biệt, trong chùa có một cỗ khám lốt, chạm trổ tinh tế, lắp 2 tầng cửa vòng, bệ chân quý dạ cá, bên trong đặt tượng Không Lộ thiền sư bằng đồng. Đây là pho tượng đồng lớn nhất tỉnh Thái Bình. Năm 2014, cụm di tích: đình, đền, chùa Lại Trì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Hiếm có nơi nào trong lễ hội làng lại tổ chức cuộc thi giọng hát hay như ở Vũ Tây. Cuộc thi đã thu hút rất nhiều người ở trong và ngoài xã đăng ký tham gia. Từ những ca sĩ chuyên nghiệp đến những người dân thường ngày chân lấm tay bùn, một nắng hai sương lăn lộn với ruộng đồng nay cùng đứng chung trên sân khấu cháy hết mình với giọng hát mộc mạc. Theo ban tổ chức lễ hội Lại Trì, cuộc thi nhằm khôi phục sinh hoạt văn hóa truyền thống của ông cha, giáo dục lớp trẻ tình yêu quê hương, kính trọng vị Phúc Thần, các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì sự no ấm, bình yên của đất nước và còn là dịp giao lưu, tăng thêm sự hiểu biết, siết chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư. Có lẽ vì thế, về hội làng Lại Trì hôm nay ai cũng cảm nhận được sự chân tình, nồng hậu của người dân nơi đây để rồi thêm lưu luyến khi ra về chờ ngày hội năm sau.

Rất nhiều du khách khi tham gia trải nghiệm, chiêm ngưỡng hội thi bơi lội tại lễ hội Lại Trì đều chung cảm nhận: đặc sắc, hấp dẫn, hào hứng và vui vẻ. Trước giờ đua bơi, đội rước sẽ rước kiệu thánh từ đình ra bến Ngự. Con đường làng luôn chật kín người đi theo đoàn rước trong tiếng nhạc của dàn ngũ lôi, bát âm vừa linh thiêng vừa rộn ràng, náo nhiệt. Từ bến Ngự, các đội trải với những trai tráng, gái đảm của các làng đã

Nhất vui là hội Lại Trì



Lễ rước kiệu thánh tại hội làng Lại Trì.

Hội làng Lại Trì là ngày hội lớn của cả vùng Kiến Xương với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn; đặc biệt nhất là lễ rước và hội thi bơi thuyền. Dân trong vùng có câu: "Nhất vui là hội Lại Trì/Đêm thi xem hát, ngày thi xem bơi".

(Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Tây)

sẵn sàng khua mái chèo cho thuyền lướt sóng đua vui. Sau tiếng trống hiệu lệnh, dòng sông Bơi trong xanh hiện hòa quanh năm tuổi tốt cho khắp các cánh đồng như đây sóng nâng những thuyền độc mộc dài cả chục mét vun vút tiến về phía trước. Trong tiếng hò reo của hàng vạn người đứng hai bên bờ cổ vũ, mỗi tay trái đưa ra sức đẩy nước cho thuyền lao đi trong trời thu nắng gió chan hòa. Chúng kiến màn đua, ông Trần Văn Hề, nhân dân gần 90 tuổi xúc

động chia sẻ: Thời còn trẻ, tôi là một trong những tay trái có tiếng của làng. Để chuẩn bị cho mùa thi bơi lội, tôi và các thanh niên trong làng ngoài chuẩn bị tốt về sức khỏe còn tập trung luyện tập và nghe các cụ cao niên truyền dạy kỹ thuật trải làm sao để 10 người như một hợp lực chèo thuyền theo tiếng mõ chỉ đạo của thuyền trưởng để tạo sức mạnh đẩy thuyền lướt nhanh mà không bị lật. Vào cuộc thi, tuy rất mệt, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng vui và cảm

thấy sảng khoái khi thuyền về đích. Người dân quê tôi luôn tâm niệm, thi bơi trước là rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động sản xuất, sau là nhớ ơn những vị khai quốc công thần, những người vì dân, vì nước mà hy sinh. Hội thi cũng là một trong những hoạt động của lễ hội cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, người người đoàn kết, yêu thương nhau.

Kết thúc hội thi bơi lội, buổi chiều ngày 12, đoàn rước lại đưa kiệu thánh từ bến Ngự về chùa Am để ngài thăm mẹ một đêm. Du khách tiếp tục được hòa mình vào các trò chơi mang đậm nét văn hóa truyền thống vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng như cờ người, tổ tôm điếm, bắt vịt... Đây thực sự là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách thập phương khi về Thái Bình dự các lễ hội mùa thu.

KHẮC DUÂN



Đội trải nữ tham gia thi bơi lội.



Các bậc cao niên chơi cờ tướng trong hội làng Lại Trì.

phần đầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Về đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, Ban Giám hiệu giao trách nhiệm cho từng tổ, nhóm chuyên môn xây dựng bộ đề kiểm tra, đánh giá

học sinh theo hướng đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi được Ban Giám hiệu duyệt, giáo viên trong nhóm sẽ sử dụng bộ đề này phù hợp với từng khối, lớp. Về hình thức ra

đề, giáo viên lựa chọn hình thức kiểm tra trắc nghiệm, riêng các môn xã hội xen lẫn giữa tự luận và trắc nghiệm. Theo cô giáo Mai, việc ra đề như trên vừa đánh giá được từng học sinh vừa để học sinh làm quen với việc đổi mới hình thức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng một số phương pháp như bản tay nặn bột, bản đồ tư duy và khăn trải bàn để dạy học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, Ban Giám hiệu Trường THCS An Ninh đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất. Từ năm 2013 đến nay, nhà trường đầu tư trang bị, bổ sung máy vi tính, máy chiếu đa năng, tủ sấy phòng làm việc, cải tạo sân thể dục của học sinh, trồng cây xanh. Cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, Ban Giám hiệu còn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ

chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS An Ninh luôn sát cánh bên nhau, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ chỗ là trường có chất lượng dạy và học trung bình, Trường đã vươn lên là trường tiên tiến, hai năm học liên tiếp gần đây 2015 - 2016, 2016 - 2017 dẫn đầu phong trào giáo dục huyện khối THCS, xếp thứ 2 về chất lượng học sinh giỏi, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Từ chỗ không có giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đến nay Trường có 14 cán bộ, giáo viên trong tổng số 29 cán bộ, giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng nhanh, tỷ lệ học sinh yếu, kém giảm. Thành tích ấy là minh chứng cho nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên thi đua dạy tốt, học tốt của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS An Ninh.

ĐẶNG ANH



Cô và trò Trường THCS An Ninh.